

# โอบายแบงก์-ชิมมือถือต้องชื่อเดียวกัน

นายไทรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือเรื่องการกวาดล้างบัญชีม้าและเร่งรัดการคืนเงินให้ผู้เสียหายร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.67 ได้มีการกำหนดมาตรการใหม่ เริ่มต้นวันที่ 27 พ.ค.67 โดยให้ตรวจสอบบัญชีโอบายแบงก์จำนวน 106 ล้านบัญชี ว่าเจ้าของบัญชีโอบายแบงก์เป็นรายชื่อเดียวกับเจ้าของเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ หากพบรายชื่อไม่ตรงกันจะต้องทำให้เป็นรายชื่อเดียวกัน ไมเช่นนั้นจะถูกระงับการใช้บริการโอบายแบงก์นั้น

ในส่วนของ กสทช.ได้เตรียมประสานผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั้งหมด ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้โอบายแบงก์ทั้งหมด 106 ล้านบัญชี โดยจะจำแนกว่าใช้บริการค่ายไหน ธนาคารอะไร และชื่อที่จดทะเบียนใช้บริการ

ชิมมือถือเป็นใคร จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปป.ง.) เพื่อส่งต่อไปยังธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบว่ารายชื่อจดทะเบียนชิมตรงกับรายชื่อที่ใช้เปิดบัญชีโอบายแบงก์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม กสทช.จะหลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมด โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเท่านั้น “การทำเรื่องนี้แบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกเริ่ม 27 พ.ค.67 โดย กสทช.จะประสานผู้ให้บริการมือถือจัดหมวดหมู่ข้อมูลผู้ใช้บริการโอบายแบงก์ 106 ล้านบัญชี ต้องทำให้เสร็จภายใน 120 วัน เฟสที่ 2 คือ ป.ป.ง.และธนาคารพาณิชย์ต้องกำหนดมาตรการระงับการใช้บัญชีโอบายแบงก์ที่มีชื่อไม่ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนใช้บริการชิมมือถือ เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในสัดส่วน 30% ของ 106 ล้านบัญชี โดยต้องกำหนดเวลาให้แก้ไข มิเช่นนั้นจะถูกระงับให้บริการ จึงอยากให้ผู้รู้ตัวว่าชื่อบัญชีไม่ตรงกับเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ให้ทยอยติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง”.

# ปิดบัญชีม้าแสนบัญชี/ด. เร่งออก กม.คืนเงินเหยื่อ

## ปิดบัญชีม้าแสนบัญชี/ด. เร่งออก กม.คืนเงินเหยื่อ

ผู้จัดการรายวัน 360° - “ดีอี” ลุยปราบโจรออนไลน์ เฟส 2 ต่อเนื่อง เผยจัดการบัญชีม้าแล้ว 1 แสนบัญชี/เดือน เล็งออก กฎหมายพิเศษคืนเงินผู้เสียหาย โดยเร็วที่สุด

อ่านต่อหน้า | 4

วานนี้ (16 พ.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การกวาดล้างบัญชีม้า และเร่งรัดการคืนเงินให้ผู้เสียหาย ตามข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ หรือโจรออนไลน์ เป็นระยะที่ 2 (1-31 พ.ค.67) ต่อเนื่องจากระยะแรก 30 วัน (1-30 เม.ย. 67) ว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการกวาดล้างบัญชีม้าและเร่งรัดการคืนเงินให้ผู้เสียหาย โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า การเร่งรัดกวาดล้างบัญชีม้า : กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ,ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ,สมาคมธนาคารไทย, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) , สมาคมโทรคมนาคมฯ และกระทรวงดีอี ได้ร่วมกันดำเนินการขยายผลกวาดล้างบัญชีม้า จากการใช้ข้อมูลรายชื่อเจ้าของบัญชีม้า และรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำการปิดบัญชีธนาคารทุกธนาคาร จากข้อมูลดังกล่าว โดยตั้งเป้ารับง/ปิด บัญชีม้ามาก

กว่า 1.2 หมื่นคนต่อเดือน หรือ 1 แสนบัญชีต่อเดือน

“ผลการกวาดล้างบัญชีม้าถึง 30 เม.ย. 67 ได้ระงับบัญชีม้าแล้วกว่า 7 แสนบัญชี แบ่งเป็น ธนาคารระงับเอง 3 แสนบัญชี AOC ระงับ 101,375 บัญชี ปปง.ปิด 325,586 บัญชี” นายประเสริฐ ระบุ

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการนำไปกระทำความผิดโดยเพิ่มกระบวนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง Customer Due Diligence (CDD) โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง ธนาคารต้องตรวจสอบให้เคร่งครัดมากขึ้นก่อนอนุมัติเปิดบัญชี

โดยทาง ธปท.จะมีการออกประกาศภายในเดือน มิ.ย.67 ซึ่งปัจจุบันบางธนาคารได้มีการดำเนินการแล้ว โดยได้มีการเชื่อมระบบข้อมูลของธนาคารทุกธนาคาร มอบหมายให้ กสทช. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำระบบรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน 2 สัปดาห์

รมว.ดีอี กล่าวด้วยว่า สำหรับการกวาดล้างบัญชีม้า และซิมม้าในระบบ mobile banking ที่ประชุมมอบหมายให้ กสทช.เร่งรัดตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับระบบ mobile banking จำนวนประมาณ 106 ล้านเลขหมาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 120 วัน

ในส่วนการปรับปรุง และตรากฎหมายพิเศษเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ตลอดจนช่วยเหลือคืนเงินให้ผู้เสียหาย

นั้น นายประเสริฐ เปิดเผยว่า ได้มีการหารือเรื่องการแก้กฎหมายในประเด็นการเร่งรัดคืนเงินให้ผู้เสียหาย โดยที่ผ่านมามีการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากคดีออนไลน์ต้องใช้เวลานานหลาย ๆ กรณีใช้เวลาหลายปี กว่าจะสามารถคืนเงินให้ผู้เสียหายได้ ประกอบกับ ตั้งแต่เดือน พ.ย.66 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ AOC 1441 โดย ดีอี, ตำรวจ, สมาคมธนาคาร ได้ร่วมมือเร่งรัดการระงับ/อายัด บัญชีม้าได้รวดเร็วเฉลี่ยภายใน 10 นาที และมีเงินที่ถูกอายัดได้จำนวนมาก ซึ่งในวันนั้นจึงได้ประชุมพิจารณาถึงการทวงคืนเงินให้รวดเร็วขึ้น โดยพิจารณาการออกกฎหมายพิเศษเพื่อเร่งรัดการคืนเงิน และพิจารณาการเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องมีการกำหนดบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องและคนร้ายในอัตราโทษจำคุกเพิ่มขึ้นจาก 1 ปี เป็น 5 ปี

“ที่ประชุมได้หารือถึงการออกพระราชกำหนดเป็นกฎหมายพิเศษเพื่อเร่งคืนเงินให้ผู้เสียหาย และเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งการปราบปรามจับกุมคนร้าย กวาดล้างบัญชีม้า ซิมม้า ปิดกั้นโซเชียลมีเดียหลอกลวงต่อเนื่อง แก้ปัญหาหลอกลวงซื้อขายออนไลน์ และช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชน” นายประเสริฐ ระบุ.



**ล้างไฟใหม่ ! สรรหา**  
**'เลขาธิการ กสทช.'**  
จีสมว.เร่งบรรจุวาระเข้าบอร์ด  
**23 พ.ค.นี้**  
**> 3**

# ล้างไฟใหม่ ! สรรหา 'เลขาธิการ กสทช.'

## จีสมว.เร่งบรรจุวาระเข้าบอร์ด 23 พ.ค.นี้

### ● ปานวัตร สินสุว กรุงเทพธุรกิจ

“ธนพันธุ์” กสทช. จี้สำนักงาน กสทช. บรรจุวาระวุฒิสภาขอให้เร่งรัดสรรหา “เลขาธิการ กสทช.” โดยเร็วที่สุดเข้าที่ประชุมบอร์ด 23 พ.ค.นี้

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา พลอากาศโท ธนพันธุ์ หรัยเจริญ กสทช. ดำเนินการกระจายเสียงได้แจ้งในที่ประชุมฯ ถึงข้อห่วงใยเนื่องจากได้รับการสอบถามจากทางวุฒิสภาว่า

“คณะกรรมการ กสทช. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ทางวุฒิสภาได้มี

หนังสือ เรียน เลขาธิการ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ตามที่ส่งรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอคณะกรรมการ กสทช. พิจารณาดำเนินการต่อนั้น ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว”

เนื่องจากจนบัดนี้ พลอากาศโท ธนพันธุ์ ยังไม่ได้รับหนังสือรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะที่ ทางสำนักงาน กสทช.ชี้แจงว่า ได้ส่งให้สำนักบุคคลฯ เตรียมความพร้อมอยู่ พลอากาศโท ธนพันธุ์ เห็นว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากทางสมาชิกวุฒิสภาต้องการเสนอให้ทางบอร์ดกสทช. พิจารณา

ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าว มีข้อสังเกต

ถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกัน ในฐานะที่ กสทช. เป็นองค์กรกลุ่ม ที่ต้องตัดสินใจหรือพิจารณาร่วมกันในลักษณะของ “มติคณะกรรมการ” รวมทั้งมีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับ กรณีการสรรหาเลขาธิการ กสทช. จึงได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ กสทช. พิจารณาดำเนินการ 2 ข้อ ดังนี้

1. กสทช. ในฐานะเป็นองค์กรกลุ่มที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน ควรเร่งรัดดำเนินการ คัดเลือกและแต่งตั้ง เลขาธิการ กสทช. ให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว
2. จำเป็นต้องมีการกำหนดระเบียบเพิ่มเติมให้รักษาการเลขาธิการ กสทช. อยู่ภายใต้การตรวจสอบ ประเมินผล และ



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/new norm is now

วันที่: ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12643

Col.Inch: 104.60 Ad Value: 130,750

หน้า: 1(ขวา), 3

PRValue (x3): 392,250

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ล้างไฟใหม่! สรรหา 'เลขาธิการ กสทช.'



ธนพันธุ์ ทรัพย์เจริญ

กำกับกรปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรมการ กสทช. ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้มีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกรณีการยินยอมให้รักษาการเลขาธิการเข้ารับการคัดเลือกเลขาธิการ แต่กระบวนการคัดเลือกไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า รักษาการเลขาธิการดังกล่าว ไม่เหมาะสมจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. โดยปริยาย

ด้วยแล้ว จึงควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการ

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง บุคคลนั้นยังมีอำนาจบริบูรณ์ ตามกฎหมายทุกประการ ก็อาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่องค์กร เช่น การปฏิบัติงานหรือภารกิจใดๆ ของกรรมการที่มีได้ลงคะแนนเสียงให้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานเหล่านี้ อาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่องค์กร และประเทศชาติอย่างคาดไม่ถึงดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับองค์กร กสทช.

พลอากาศโท ธนพันธุ์ จึงขอเสนอให้เป็นมติ กสทช. เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะทั้ง 2 ข้อ ที่ทางวุฒิสภา

เสนอโดยด่วน โดยให้บรรจุเป็นวาระเข้าที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งหน้า วันที่ 23 พ.ค.2567

อย่างไรก็ตาม ประธาน กสทช. ชี้แจงว่า “มติของคนอนุกรรมการฯ ซึ่งไม่ได้เป็นกฎหมาย แล้วก็รู้ว่าผูกพันกับเรามากน้อยขนาดไหน ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องอีกประเด็นว่า การรับมาแล้วจะบรรจุในวาระเมื่อไร อย่างไร ตามสมควร ก็เห็นว่า เป็นเรื่องที่เราจะต้องฟัง”

ดังนั้น พลอากาศโท ธนพันธุ์จึงขอให้บันทึกเหตุผลที่ประธาน กสทช. ที่ไม่ยอมเร่งรัดให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวให้ กสทช. พิจารณา ไว้ในรายงานการประชุมฯ ครั้งนี้

## เปิดที่มการเร่งรัดสรรหาเลขาธิการ กสทช. ของวุฒิสภา

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 เม.ย.67 ที่ประชุมวุฒิสภา หรือ สว.บรรจวาระเรื่อง ที่คณะกรรมการพิจารณา เรื่อง รายงาน การพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้ง เลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน กรรมการ นำเสนอรายงานเข้าที่ประชุม ที่ประชุม สว.ได้สรุปรายงานส่งให้ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ไป พิจารณาโดยนายประพันธ์ คูณมี รองประธาน คณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า นับแต่ 1 ก.ค.2563 ที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ลาออก และตั้งรักษาการมาจนปัจจุบัน เกือบ 4 ปี แล้ว ดังนั้น นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ทำหน้าที่ รักษาการเกือบครบวาระแล้ว ซึ่งเป็นเรื่อง ผิดปกติ วุฒิสภาเห็นว่า จะเกิดความเสียหาย ต่อประเทศและประชาชน หลายโครงการ เดินหน้าไม่ได้ ซึ่งศึกษาพบสาเหตุ ความล่าช้า เพราะมีการตีความ ตามกฎหมายต่างกัน

พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ประธาน กสทช. ได้ออกประกาศ ของประธานเพื่อ คัดเลือกเลขา กสทช.เอง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน

ตามกฎหมาย เพราะไม่ใช่เลขานุการ ของประธาน แต่เป็นเลขาธิการ ต้องทำงานรับใช้องค์กร เมื่อประธาน ประกาศและคัดเลือกเองเฉพาะตัว ประธานก็ใช้เวลา 1 ปี 9 เดือน กว่าจะมา เสนอกรรมการในที่ประชุม แต่ไม่ได้ให้ ความเห็นชอบเพราะกรรมการไม่กล้า รับรอง จึงเกิดความล่าช้า

สำหรับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้ง เลขาธิการ กสทช. ดังกล่าว ได้มีข้อเสนอ ให้ทบวงหลักเกณฑ์ และกระบวนการ สรรหาดังกล่าว ตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการ คัดเลือก และภายหลังกระบวนการ คัดเลือก รวมถึงจัดส่งรายงานฯไปให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณาว่า การสรรหาเลขาธิการ กสทช. ตามประกาศ ประธาน กสทช. ลงวันที่ 17 มี.ค.2566 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ รวมถึงส่งรายงานฯไปให้ ป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณาหยิบยกเรื่องการแต่งตั้ง เลขาธิการ กสทช. ซึ่งใช้เวลามาแล้ว 1 ปี 9 เดือน มาพิจารณาดำเนินการไต่สวน และวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็น ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ ประธาน กสทช. บอร์ดกสทช. และรักษาการเลขาธิการ กสทช. มีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการหรือไม่ เป็นต้น



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7426

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 58.35

Ad Value: 58,350

PRValue (x3): 175,050

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ADVANC ซ่อนเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นต่อ



## ADVANC ซ่อนเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นต่อ

นับตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2567 ที่ **บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC** ประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ปี 2567 เติบโตแรง 21% เมื่อเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาส และเติบโต 25% จากงวดปีก่อน แต่ละระดับ 8.4 พันล้านบาท เป็นกำไรสูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี และดีกว่าตลาดคาดการณ์

ราคาหุ้น **ADVANC** ก็ขานรับมา ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 วันทำการ (2-16 พ.ค. 2567) ที่ผ่านมา วิ่งไปเกือบ 5% จาก 197.50 บาท มาแถว ๆ 207 บาท

ADVANC ไชว์กำไรไตรมาส 1 ปีนี้ โตโดดเด่นจากการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการกลับมาขยายตัวของความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจมือถือขึ้นมาที่ 5% จากระดับ 1%

มีรายได้บริการหลักอยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านบาท เติบโตมาก เพราะ Average Revenue Per User หรือรายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้า 1 คน อยู่ที่ 224 บาท ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของผู้ใช้บรอดแบนด์อยู่ที่ 496 บาท ขณะที่สถานการณ์การแข่งขันภาพรวมยังคงผ่อนคลาย

ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือยังคงแนวโน้มเติบโตจากการใช้งานเพิ่มขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น

ในขณะที่ยอดขายอุปกรณ์ได้รับประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีในช่วงต้นไตรมาส ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการมองหาแพ็คเกจที่ตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น เช่น แพ็คเกจที่ให้ปริมาณอินเทอร์เน็ตมาก เป็นผลให้ภาพรวมของรายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มในเชิงบวก

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังคงเสริมความแข็งแกร่งของโครงข่ายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสบการณ์การ

ใช้งานของลูกค้า

อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้รับผลบวกจากความต้องการของลูกค้าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีคุณภาพสูง และความต้องการใช้บริการที่มากกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านรูปแบบเดิม

ผู้ให้บริการจึงมุ่งเน้นในการนำเสนอแพ็คเกจในระดับที่สูงขึ้น ร่วมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการผนวกนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่า ADVANC ได้ดีเพราะการเติบโตของรายได้และผลขาดทุนลดลงจากธุรกิจ TTTBB ตลอดจนการลดลงอย่างมากของค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) เป็นปัจจัยหนุน ทำให้ผลกำไรออกมาน่าประทับใจมาก จากการสำรวจมุมมองของโบรกเกอร์ พบว่า ADVANC น่าจะยังมีเซอร์ไพรส์รออยู่ในช่วงไตรมาส 2 นี้ และยาวต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567

แม้ผู้บริหาร ADVANC จะยังคงเป้าหมายเดิม และรู้สึกสบายใจกับอัตราการจ่ายเงินปันผล (payout ratio) ที่ไม่น้อยกว่า 70% และกำลังจะมีการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่คมนาคมต่าง ๆ (850, 2100, 2300, และ 3500 MHz) โดยรอความชัดเจนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

มองไตรมาสที่ใกล้ที่สุดคืองวดไตรมาส 2 ปีนี้ อย่างน้อย ๆ กำไรก็น่าจะใกล้เคียงไตรมาส 1 หรืออาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะประเมินกันว่าได้รับผลบวกจากงานเทศกาลมหาสงกรานต์ตลอดเดือน เม.ย. ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ คึกคักในช่วงดังกล่าว

หนุนให้รายได้บริการมือถือมีโอกาสทรงตัว และการที่ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้แพ็คเกจที่มีราคาสูงขึ้นเข้ามาเสริม แม้ว่าตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. เป็นช่วงโลว์ซีซั่น (low season) จากผลกระทบของฤดูฝน

เมื่อบวกกับการประสานงานร่วมกัน หรือ Synergy

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7426

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 58.35

Ad Value: 58,350

PRValue (x3): 175,050

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ADVANC ช้อนเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นต่อ

เชิงรายได้ และลดค่าใช้จ่ายธุรกิจ TTTBB เริ่มเห็นผลมากขึ้น จึงมีผลขาดทุนลดลงได้ และหากได้ผลบวกจากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน (FX) น้อยลง ก็คงยิ่งดีขึ้นไปอีก แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจัยลบก็ยังคงมีอยู่

แต่ที่แน่ ๆ กำนาน่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในไตรมาส 4 จากปัจจัยกำลังซื้อฟื้นตัว มาตรการเงินดิจิทัล และเป็นช่วงฤดูกาลจับจ่ายใช้สอยเพราะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงมีการจัดส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตลอดจนเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว

ทำให้โดยภาพรวมโบรกเกอร์ต่างมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2567-2568 เฉลี่ยปีละ 14% โดยมองกำไรปีนี้จะสดใส เติบโต 15.7% อยู่ที่ 33,641 ล้านบาท อัตราการจ่ายปันผลสูงถึง 5%

แม้ผู้บริหารยังคงเป้ารายได้บริหารหลักปีนี้เติบโต 13-15% และ EBITDA ปีนี้เติบโตราว 14-16% จากการมุ่งเน้นที่ความสามารถในการทำกำไร โดยตั้งงบลงทุนที่ 2.5-2.6 หมื่นล้านบาท เพื่อรักษาคุณภาพภายใต้ความเหมาะสม

ซึ่งงบลงทุนลดลงจากปีก่อนเป็นผลจากการเร่งลงทุนโครงข่าย 5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz ในปีก่อนครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปีหน้าอีก 11.5% จากผลบวก Synergy กับธุรกิจ TTTBB มีความชัดเจนมากขึ้น และจะพลิกกลับมามีกำไรได้ในปีนี้

ADVANC เคยสร้างสถิติราคาหุ้นวิ่งไปสูงสุดในรอบ 1 ปี ไว้ที่ 231 บาท ซึ่งตัวเลขนี้กลายเป็นฐานของราคาเป้าหมายต่ำสุดที่โบรกเกอร์ให้ไว้แถว ๆ 239 บาท แต่จะวิ่งแรงจนถึงเป้าหมายสูงสุดในปี 2567 ที่ระดับ 270 บาท หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหนุนต่าง ๆ ดังกล่าว

แต่จากการชวเสี่ยงบรรดาโบรกเกอร์ทั้งหลายแล้ว ADVANC น่าจะยังมีเซอร์ไพรส์ น่าจะยังเดินหน้าไถ่กำไรต่อในช่วงที่เหลือของปีนี้ ■